



Cho phép nhiều chuyến tàu hơn, thường xuyên hơn cho Siêu trung tâm Ga Sunshine

Ga Sunshine

Tháng 3 năm 2025



Một siêu trung tâm mới cho Ga Sunshine

Chúng tôi đang chuyển đổi phương tiện giao thông đường sắt ở phía tây Melbourne bằng cách tái phát triển lớn tại Ga Sunshine để có thể vận hành nhiều chuyến tàu hơn, thường xuyên hơn và mở đường cho tuyến đường sắt trong tương lai đến Sân bay Melbourne và Tuyến Melton được điện khí hóa.

Siêu trung tâm mới sẽ giải quyết vấn đề nút giao đường sắt phức tạp nhất ngoài khu vực trung tâm thành phố (CBD), bổ sung thêm hai sân ga mới giúp tăng thêm năng lực cung cấp các dịch vụ bổ sung cho cộng đồng đang phát triển tại Melton và Wyndham Vale, cũng như sân bay.

Khoản đầu tư chung trị giá hơn 4 tỷ đô la của chính phủ Úc và Victoria sẽ bao gồm các công trình kéo dài hơn 6km từ West Footscray đến Albion.

Việc nâng cấp Ga Sunshine ngay bây giờ sẽ giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng gián đoạn trong tương lai đối với cả dự án Đường sắt Sân bay Melbourne và điện khí hóa Tuyến Melton sau này.

Chúng tôi cũng sẽ xây dựng lại Ga Albion, cung cấp một nhà ga mới, hiện đại và dễ tiếp cận do Chính phủ Victoria tài trợ.

Khi công trình hoàn thành vào năm 2030, sẽ có nhiều chuyến tàu hơn có thể chạy qua Sunshine mỗi giờ trong giờ cao điểm trong tuần, giúp cải thiện khả năng tiếp cận khu trung tâm thương mại Melbourne thông qua Đường hầm Metro mới.

Siêu trung tâm mới cũng sẽ biến Sunshine Station thành cửa ngõ vào khu vực phía tây đang phát triển mạnh mẽ của Melbourne và các vùng của Victoria, đồng thời cho phép xây dựng tuyến đường sắt thiết yếu đến Sân bay Melbourne.

Công trình xây dựng siêu trung tâm mới tại Ga Sunshine sẽ khởi công vào đầu năm 2026.

Các tính năng của dự án



Cho phép nhiều chuyến tàu chạy qua Sunshine hơn mỗi giờ



Công trình trải dài hơn 6km từ West Footscray đến Albion



Tạo không gian cho tuyến đường sắt trong tương lai đến Sân bay Melbourne và tuyến đường sắt điện khí hóa trong tương lai đến Melton



Các sân ga mới để mở rộng công suất cho nhiều dịch vụ hơn cho các cộng đồng đang phát triển của Melton và Wyndham Vale, và đến sân bay



Kết nối tốt hơn cho những người di chuyển đến thành phố và các khu vực vùng



Đăng ký nhận bản cập nhật
bigbuild.vic.gov.au/sunshine

VICTORIA'S BIG BUILD

Siêu trung tâm Ga Sunshine của quý vị



Đăng ký để cập nhật thông tin

Khi dự án tiến triển, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin qua email, mạng xã hội, trang mạng và thư gửi qua đường bưu điện.

Đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email bằng cách quét mã QR hoặc truy cập bigbuild.vic.gov.au/sunshine

Các công trình khởi công vào năm 2026 để xây dựng một siêu trung tâm mới cho Ga Sunshine

bigbuild.vic.gov.au/sunshine

bigbuild.vic.gov.au/contact

1800 105 105 (gọi bất cứ lúc nào)



Đối với các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng gọi (03) 9209 0147



Australian Government
BUILDING AUSTRALIA



Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn có thông tin này ở định dạng dễ tiếp cận. Nếu quý vị cần cần trợ giúp do khiếm thính hoặc khiếm ngôn, hãy truy cập relayservice.gov.au